



ที่ อว ๖๗.๒๑/ว.๘๑๖

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง การส่งบุคลากรเข้าอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน
เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการ ใบสมัคร และขั้นตอนการสมัคร

ด้วยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และสำนักงานศาลปกครอง จัดโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน

รุ่นที่ ๕๕ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ถึงวันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท

กำหนดส่งเอกสารภายในวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

รุ่นที่ ๕๖ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๗ มีนาคม ถึงวันเสาร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๘

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท

กำหนดส่งเอกสารภายในวันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘

ทั้งนี้จะใช้ระยะเวลาในการอบรมจำนวน ๓ เดือน เฉพาะช่วงเย็นนอกเวลาทำงานและ
ในวันเสาร์เต็มวัน ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

คณะนิติศาสตร์ เห็นว่าการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบุคลากร
ในหน่วยงานของท่าน ทั้งในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
ในด้านกฎหมายมหาชน ซึ่งจะทำให้กระบวนการปฏิบัติราชการในความดูแลรับผิดชอบของบุคลากร
ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามแนวทางและวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงและบัญญัติขึ้น
ใหม่จำนวนมากในปัจจุบัน อนึ่ง คณะนิติศาสตร์ขอเรียนให้ทราบว่าโครงการอบรมข้างต้นเป็นโครงการ
ซึ่งผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกค่าธรรมเนียมการอบรมจากเงินงบประมาณของ
ต้นสังกัดตามระเบียบว่าด้วยการดังกล่าวของกระทรวงการคลัง

คณะนิติศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดีจากท่านในการพิจารณา
ส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

Ukr ๗๕๕๕

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท)

คณบดีคณะนิติศาสตร์

ศูนย์อบรมและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย (นางสาวรัตนรักษ์ แซ่ตั้ง)

โทร. ๐๒ ๖๑๓ ๒๑๒๗, ๐๒ ๖๑๓ ๒๕๖๕, ๐๒ ๖๑๓ ๒๑๓๙

โทรสาร ๐๒ ๒๒๒ ๐๑๖๐ E - Mail : letec.lawtu@gmail.com

ชื่อโครงการ

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน

หน่วยงาน

คณะนิติศาสตร์ (ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงานศาลปกครอง)

๑. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการศึกษานิติศาสตร์ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย เป็นการศึกษาวิชากฎหมายพื้นฐานในเรื่องต่าง ๆ โดยการเรียนการสอนไม่ได้แยกการศึกษากฎหมายออกเป็นสาขาเฉพาะทาง ดังนั้นบัณฑิตทางนิติศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย จึงอาจยังไม่มีความรู้เชี่ยวชาญในกฎหมายสาขาต่าง ๆ อย่างลึกซึ้งรอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขากฎหมายมหาชนซึ่งเป็นกฎหมายที่สำคัญสำหรับนักกฎหมายผู้ประกอบวิชาชีพในภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ยังพบว่าผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการในหน่วยงานของรัฐเป็นจำนวนมากไม่ได้ศึกษากฎหมายในระดับชั้นปริญญาตรี แต่การปฏิบัติงานของบุคคลเหล่านี้ก็กลับมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายมหาชนและต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในวิชากฎหมายสาขาดังกล่าวเป็นอย่างมาก

การขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายมหาชนของนักกฎหมายหรือผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ใช่ นักกฎหมายข้างต้น ทำให้หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ จำต้องจัดให้มีการอบรมบุคลากรเป็นการภายใน หรือจัดให้มีการศึกษากฎหมายจากประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้น ๆ เพื่อให้บุคคลเหล่านี้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตามการอบรมหรือการให้การศึกษาที่มีข้อจำกัดด้านระยะเวลา และข้อจำกัดด้านความสามารถในการถ่ายทอดวิชาการทางกฎหมาย ย่อมทำให้ขาดการปูพื้นฐานความรู้ที่ถูกต้อง บางกรณีจึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนผู้เกี่ยวข้องได้ นอกจากนี้การขาดความเข้าใจเกี่ยวกับนิติวิธีทางกฎหมายมหาชนยังอาจทำให้มีการนำเอาหลักการและวิธีคิดแบบกฎหมายเอกชนมาปรับใช้ ทั้ง ๆ ที่ กฎหมายทั้งสองสาขามีธรรมชาติ (nature) และวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน สภาพการณ์ดังกล่าวย่อมทำให้การปฏิบัติงานไม่อาจดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ควรจะเป็น อีกทั้งการอบรมและทดลองปฏิบัติงานภายในหน่วยงานก็มักจำกัดขอบเขตเฉพาะกฎหมายและระเบียบข้อบังคับภายในที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้น ๆ เองเท่านั้น ทำให้ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการบริหารงานภาครัฐทั้งระบบ ซึ่งลักษณะเช่นนี้อาจส่งผลให้ไม่สามารถเสนอแนวทางเพื่อการตัดสินใจหรือเพื่อประสานและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งไม่สามารถวินิจฉัยชี้ให้เห็นในภารกิจที่ต้องมีการตัดสินใจร่วมกันในระหว่างหลายหน่วยงานได้

แม้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันคือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จะตราขึ้นเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องจากการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพุทธศักราช ๒๕๕๐ กระนั้น สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ยังคงมุ่งสนับสนุนส่งเสริมการปกครองตาม “หลักนิติรัฐ” ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการใช้อำนาจโดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังจะเห็นได้จากการที่รัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ยังคงมีบทบัญญัติเกี่ยวกับบรรดาองค์กรตรวจสอบต่าง ๆ ที่เคยมีอยู่ตามรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพุทธศักราช ๒๕๕๐ เช่น ศาลปกครอง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดิน ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นกลไกตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐควบคู่กันไปกับสถาบันทางการเมืองและทางกฎหมายที่มีอยู่เดิม

ในชั้นของกฎหมายระดับพระราชบัญญัติและอนุบัญญัตินั้น นับตั้งแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นต้นมา มีการตรากฎหมายใหม่ขึ้นหลายฉบับเพื่อก่อตั้งระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ รวมทั้งตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ อันมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐรูปแบบใหม่ (New Public Management) ตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งกฎหมายทั้งหลายเหล่านี้ได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วในสังคมไทยในฐานะเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

ยิ่งไปกว่านั้นเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่า ณ ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงของการพยายามแก้ไขปัญหาทางสังคม/การเมืองที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวย่อมเกี่ยวพันกับกฎหมายมหาชนในฐานะเป็นกฎหมายที่กำหนดถึงระเบียบแบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชนผู้อยู่ภายใต้การปกครองอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ปัจจัยข้างต้นจึงยิ่งส่งผลให้การศึกษากฎหมายมหาชนทวีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นและเป็นที่สนใจของบุคคลจำนวนมาก

ด้วยเล็งเห็นถึงเหตุผลความจำเป็นดังที่ได้อธิบายมา และเพื่อเป็นการจัดเตรียมบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิดทฤษฎี และวิธีการบังคับใช้กฎหมายมหาชนที่ถูกต้อง คณะนิติศาสตร์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานศาลปกครองจึงได้จัดทำหลักสูตรการอบรมกฎหมายมหาชนเพื่อบุคลากรภาครัฐและบุคคลทั่วไปขึ้น โดยจัดเป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้น ทั้งนี้ ด้วยความมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนและสามารถบังคับใช้กฎหมายมหาชนได้อย่างถูกต้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าว

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้ และเผยแพร่ความคิดและการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน

๒. เพื่อผลิตนักกฎหมายในภาครัฐที่มีความเข้าใจพื้นฐานในทางกฎหมายมหาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวความคิดทางทฤษฎีกฎหมายมหาชน และการบริหารงานภาครัฐในเชิงระบบ ตลอดจนสามารถนำความรู้ความเข้าใจดังกล่าวไปปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ทางกฎหมายที่ตนรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

๓. เป็นการตระเตรียมบุคลากรในภาครัฐ เพื่อรองรับการเกิดขึ้นขององค์การและแนวความคิดทางกฎหมายมหาชนใหม่ ๆ

๔. เพื่อยกระดับคุณภาพผู้ที่เป็นนักกฎหมายอยู่แล้วให้มีความรู้ทางกฎหมายเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้น

๓. ความสัมพันธ์กับโครงการอื่น

โครงการนี้จัดเป็นโครงการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริการสังคมของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นโครงการไม่ต่อเนื่อง โดยจะจัดให้มีการอบรม ๒ รุ่น ต่อปีการศึกษา

๔. แผนงานและปริมาณงาน

รุ่นที่ ๕๕ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ถึงวันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท

กำหนดส่งเอกสารภายในวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

รุ่นที่ ๕๖ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๗ มีนาคม ถึงวันเสาร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๘

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท

กำหนดส่งเอกสารภายในวันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘

การอบรมต่อรุ่น เป็นระยะเวลา ๑๒ สัปดาห์ สัปดาห์ละ ๕ วัน ในแต่ละสัปดาห์จะอบรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ วันละ ๓ ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา ๑๗.๓๐ - ๒๐.๓๐ น. และวันเสาร์วันละ ๖ ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินการทั้งสิ้น ๑๙๘ ชั่วโมง แบ่งเป็นดังนี้

๑. การอบรมและดูงาน จำนวน ๑๖๘ ชั่วโมง

- การอบรม (๑๕๙ ชั่วโมง)

- การดูงาน ๒ ครั้ง (๙ ชั่วโมง) ดังนี้

ครั้งที่ ๑ ดูงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๓ ชั่วโมง) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ครั้งที่ ๒ ดูงาน ณ สำนักงานศาลปกครอง

(๖ ชั่วโมง) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๒. การสัมมนาต่างจังหวัด ๑ ครั้ง (๒ วัน) (๒๔ ชั่วโมง)

๓. การอภิปราย ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการผู้เข้าอบรมโครงการฯ ๑ ครั้ง (๓ ชั่วโมง)

๔. การทดสอบผู้เข้ารับการอบรมทั้งก่อนเข้ารับการอบรม (๑.๕ ชั่วโมง)

และหลังจากอบรมทุกรายวิชา (๑.๕ ชั่วโมง)

๕. หลักสูตรการอบรม

ประกอบด้วยกลุ่มวิชาต่าง ๆ ๔ กลุ่มด้วยกัน กล่าวคือ กลุ่มแนวความคิดและทฤษฎีกฎหมายมหาชนทั่วไป กลุ่มกฎหมายรัฐธรรมนูญ กลุ่มกฎหมายปกครอง และกลุ่มกฎหมายการคลังและภาษีอากร ใน ๔ กลุ่มวิชาดังกล่าว นอกจากศึกษาถึงหลักการและแนวความคิดทั่วไปแล้ว การจัดหลักสูตรการศึกษายังนำเอาเนื้อหาวิชาที่มีความสำคัญ และเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษากฎหมายมหาชนมาบรรจุไว้ในหลักสูตรด้วย อาทิ เช่น นิติบุคคลในกฎหมายมหาชน กฎหมายระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อข้อกำหนดนโยบายและการบริหารราชการแผ่นดิน อุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารรัฐวิสาหกิจไทย ระบบการควบคุมและแนวทางในการพัฒนารัฐวิสาหกิจไทย ข้อความคิดว่าด้วยสัญญาทางปกครอง การตรวจร่างสัญญาของสำนักงานอัยการสูงสุด หลักการและขั้นตอนการปฏิบัติที่สำคัญในกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการของฝ่ายปกครอง ความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง หลักการสำคัญของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ แนวทางการควบคุมฝ่ายปกครองโดยศาลยุติธรรมของไทยในปัจจุบัน เขตอำนาจศาลวิธีพิจารณาและผลของคำพิพากษาของศาลปกครอง ระบบและวิธีการงบประมาณไทย ระบบการจัดเก็บภาษีอากรในประเทศไทย ลักษณะพิเศษของการตัดสินใจในระดับนโยบายของคณะรัฐมนตรี แนวคิดและหลักการของกฎหมายว่าด้วยข้อข่าวสารทางราชการ เป็นต้น

นอกจากการอบรมในภาคทฤษฎีแล้ว หลักสูตรนี้ยังจัดให้มีการอบรมในภาคปฏิบัติด้วย เช่น (๑) การทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการให้ความเห็นทางกฎหมาย การตรวจร่างกฎหมาย และการตอบข้อหารือในปัญหาทางกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) การฝึกฝนวินิจัยกรณีศึกษา (Case study) และการดูงานเกี่ยวกับกระบวนการวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ศาลปกครองกลาง

๖. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

ต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีคุณวุฒินิติศาสตร์บัณฑิตที่ดำรงตำแหน่งนิติกร หรือหน้าที่บริหารงาน หรือมีคุณวุฒิหรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าการเข้าศึกษาหลักสูตรนี้จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงาน หรือเป็นผู้ที่มีคุณวุฒินิติศาสตร์บัณฑิตที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรภาคเอกชน ซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับการบริหารงานภาครัฐซึ่งผู้บังคับบัญชารับรองให้สมัครเข้ารับการอบรมได้ในฐานะตัวแทนขององค์กรภาคเอกชนนั้น ๆ (ตั้งแต่ระดับ ๔ ขึ้นไป)

วิธีการคัดเลือก	การพิจารณารับผู้เข้าอบรมเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ
สถานที่อบรม	ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	ประมาณ ๙๙ คน ต่อรุ่น
ค่าใช้จ่ายในการอบรม	ค่าสมัครอบรม คนละ ๓๐,๐๐๐ บาท ๑. ค่าอาหารเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์และอาหารกลางวันในวันเสาร์ ๒. ค่าเครื่องดื่ม อาหารว่าง ๒ มื้อ ๓. ค่าเอกสารกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ เพื่อประกอบการศึกษา ๔. ค่าใช้จ่ายในการดูงานและฝึกปฏิบัติการ ๕. ค่าเสัอรุ่น
เงื่อนไขการรับประกาศนียบัตร	ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาศึกษาทั้งหมด

๗. แหล่งเงินทุน

ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าอบรม จำนวน ๙๙ คน

๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- พัฒนาบุคลากรในทางกฎหมายมหาชน ในภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
- สนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างชุมชนทางวิชาการกฎหมายมหาชนในประเทศไทย
- ทำให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาและสถาบันทางกฎหมายของประเทศ

๙. วิธีติดตามผล

๑. มีการประเมินผลวิทยากรโดยผู้เข้ารับการอบรมโดยโครงการฯ จะนำผลจากแบบประเมินโครงการของการอบรมไปปรับปรุงในการอบรมครั้งต่อไป นอกจากนี้จะมีการประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมโดยวิทยากรในบางรายวิชาและประเมินจากเวลาการเข้าเรียน และจัดทำเป็นหนังสือเพื่อแจ้งให้หน่วยงานงานที่ผู้อบรมสังกัดทราบ

๒. การประเมินผลก่อนเข้ารับการอบรม (Pre-test) จำนวน ๕๐ ข้อ และประเมินผลหลังจบการอบรม (Post-test) จำนวน ๕๐ ข้อ

๑๐. ตัวชี้วัด

๑. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากอบรมเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
๒. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้กับงานที่ปฏิบัติในหน่วยงานได้

ใบสมัคร
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน
รุ่นที่.....



(กรุณากรอก/พิมพ์ข้อความด้วยตัวบรรจงให้ชัดเจนและครบถ้วน)

ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว) ชื่อเล่น

วัน เดือน ปีเกิด

ตำแหน่งในหน่วยงาน

หน่วยงาน

เลขที่ ซอย ถนน

แขวง เขต จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์

โทรสาร มือถือ

ที่อยู่ที่บ้าน เลขที่ ซอย ถนน

แขวง เขต จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์

โทรสาร

การศึกษาชั้นปริญญาตรี

สถานศึกษา

การศึกษาชั้นปริญญาโท สถานศึกษา.....

การศึกษาอื่น ๆ

E-Mail

ทะเบียนรถ

ลายมือชื่อผู้สมัคร

(.....)

เอกสารประกอบการสมัคร

สำเนาปริญญาบัตร (ปริญญาตรีสาขาใดก็ได้) จำนวน ๑ ใบ

<https://bit.ly/Letec1>



สแกนเพื่อลงทะเบียน

โปรดพลิก...

คำรับรองของผู้บังคับบัญชา

ข้าพเจ้า

ตำแหน่ง

เป็นผู้บังคับบัญชาของ

ขอรับรองว่า การเข้ารับการอบรมในโครงการนี้จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงาน และผู้บังคับบัญชาได้อนุมัติ

ให้ เข้ารับการอบรมในโครงการนี้ได้

ลงชื่อผู้บังคับบัญชา

(.....)

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน

ขั้นตอนการสมัครอบรม

ขั้นตอนที่ 1 เสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา

นำเอกสารที่ได้รับ เสนอเพื่อขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ได้แก่

1. นำหนังสือประชาสัมพันธ์เชิญเข้ารับการอบรม
2. รายละเอียดโครงการและใบสมัคร

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลและแนบเอกสารออนไลน์

กรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์ พร้อมแนบหลักฐาน ได้ที่ <https://bit.ly/Letec1> ดังนี้

1. ข้อมูลผู้สมัครออนไลน์
2. แนบรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว
3. ไฟล์เอกสารสแกน (ได้แก่ ใบสมัคร และคำรับรองของผู้บังคับบัญชาที่ผ่านการอนุมัติ)

เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ ระบบจะแจ้งข้อความยืนยันการสมัครไปยังอีเมลที่ผู้ลงทะเบียนกรอกรายละเอียดไว้ในระบบ และหากต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการอบรมสามารถติดต่อตามข้อมูลในส่วนด้านล่างของอีเมลที่ท่านได้รับ

ขั้นตอนที่ 3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และชำระค่าธรรมเนียมอบรม

คณะนิติศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางอีเมลที่ผู้ลงทะเบียนกรอกรายละเอียดไว้ในระบบ หลังจากนั้นผู้เข้าอบรมจึงจะสามารถดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมอบรมได้ และแจ้งหลักฐานการชำระ พร้อมแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ มาที่ลิงก์ <https://bit.ly/Letec2> ถือว่าการสมัครอบรมเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้จะแจ้งรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการเปิดโครงการอบรมในภายหลัง